

Danh sách 11 phòng khám đa khoa tại Hà Nội uy tín

Quá dễ dàng tìm kiếm phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội gần bạn để khám bệnh & điều trị bệnh. Tuy vậy, không phải trung tâm y tế nào cũng được nhiều bệnh nhân phản hồi tốt về uy tín tiện ích & tay nghề của bác sĩ chuyên khoa. Vì thế, hãy chuyển thành một người có bệnh tình táo trong việc đưa ra sự lựa chọn. Nếu như chưa tìm được cơ sở y tế hợp lý, tham khảo ngay top 10 được phòng khám đa khoa Thái Hà có sẵn nhắc đến trong nội dung bài viết này.



Danh sách phòng khám tại Hà Nội uy tín

1. Phòng khám đa khoa Thái Hà

Phòng khám 11 Thái Hà là một trong những phòng khám nổi bật tại Hà Nội. Cơ sở y tế không chỉ có nghe nói đến với quy mô lớn & hiện đại, mà còn được đánh giá cao đội ngũ trang thiết bị, trang thiết bị y tế cung cấp các đòi hỏi uy tín, chất lượng của người bị bệnh.

Phòng khám đa khoa Thái Hà luôn phấn đấu không ngừng để update kĩ thuật y tế hiện đại nhất trong khu vực & trên địa cầu. Nguồn nhân lực y thầy thuốc chuyên khoa & nhân viên y tế tại cơ sở y tế được đào tạo chuyên sâu và có thâm niên, cam đoan đem lại sự chăm sóc y tế tốt hơn hết cho mọi người bệnh.

Phòng khám 11 Thái Hà với 12 chuyên khoa phong phú, đáp ứng toàn bộ các dịch vụ y tế thông thường đến chuyên sâu. Bằng việc phong phú một số chuyên khoa, trung tâm y tế đem lại một khuôn khổ rộng hơn của chăm sóc y tế cùng với đáp ứng đầy đủ ước muốn chăm sóc sức khỏe cơ thể của khách hàng.

[phòng khám sản phụ khoa Hà Nội](#)

[nên khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)

[bệnh xã hội khám ở đâu](#)

[phòng khám đa khoa](#)

[địa chỉ pha thai an toàn](#)

[địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội](#)

[chữa nam khoa ở đâu tốt](#)

2. Phòng khám Medelab

Phòng khám đa khoa Medelab là câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm phòng khám đa khoa Hà Nội. Với hơn 11 khoa chuyên sâu & đội ngũ bác sĩ giàu thâm niên từ một số bệnh viện lớn, bệnh viện đã biến đổi sang chọn lựa vượt trội của nhiều người bị bệnh ở khu vực Hà Nội.

Phòng khám Medelab có điểm cộng là sở hữu nguồn nhân lực chuyên gia & bác sĩ chuyên khoa nổi bật nhiều năm công tác, đã và đang công tác tại những phòng khám lớn. Với tay nghề cao & lòng tận tụy đối với nghề, các y bác sĩ của cơ sở y tế là những người mà người bệnh có thể yên tâm giao phó trọng trách chăm sóc sức khỏe. Sự chuyên nghiệp, tận tình và sự nhận thức sâu sắc về một số câu hỏi y học là những phẩm chất mà đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa mang lại.

Phòng khám đa khoa Medelab không những mang tới sự yên tâm và tin tưởng cho người mang bệnh với tin cậy dịch vụ y tế vượt trội, mà còn tạo ra môi trường thư thái & tận hưởng cho việc chăm sóc sức khỏe thể chất. Người mắc bệnh sẽ nhận được sự muốn tìm hiểu tận tâm và lộ trình chăm sóc cá nhân được đặt riêng cho từng trường hợp, bảo đảm rằng họ được đối xử như những cá nhân độc nhất vô nhị.

3. Phòng khám đa khoa tư nhân Việt Hàn

Lúc nói đến tổng hợp phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội thì chẳng thể bỏ qua phòng khám đa khoa tư nhân Việt Hàn. Đây là phòng khám tư nhân đã thành lập lĩnh vực y tế từ năm 2005. Trải qua gần 20 năm vận động, cơ sở y tế đã & đang tập trung vào việc phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho hơn 30.000 người nhiễm bệnh Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam cùng với người dân bản địa.

Không chỉ phục vụ cộng đồng người Hàn, phòng khám đa khoa Việt Hàn cũng là một trong số ít trung tâm y tế tại Hà Nội đủ điều kiện để thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị với các giao kèo dài hạn. Bên cạnh đó, cơ sở y tế còn xây dựng những gói dịch vụ cao cấp dành riêng cho khách hàng cá nhân hay các tổ chức trong & ngoài nước, cung cấp mọi nguyện vọng trong khám chữa trị bệnh hay phục vụ sức khỏe cơ thể định kỳ với nhiều dịch vụ và tiết kiệm chi phí.

Phòng khám đa khoa Việt Hàn đáp ứng một tập hợp đa dạng những tiện ích khám & chữa bao gồm nha khoa thẩm mỹ, phỏng đoán hình ảnh, nội danh sách, khám bệnh cho trẻ nhỏ, khám bệnh cho phái nữ,... hàng ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm & kiến thức chuyên sâu tại bệnh viện sẽ bảo đảm chất lượng & sự chăm sóc chu đáo cho từng người mắc bệnh. Một vài tên tuổi vượt trội có thể kể đến là bác sĩ chuyên khoa Ngô Huy Thịnh & bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thị Phương Dung.

4. Phòng khám đa khoa tư nhân 28B Điện Biên Phủ

Phòng khám đa khoa Hà Nội nào khám chữa trị bệnh ngoài giờ, có chuyên gia giỏi? lúc này chẳng thể bỏ lỡ phòng khám đa khoa tư nhân 28B Điện Biên Phủ. Đây là một trung tâm chăm sóc sức khỏe thuộc tổ chức Cổ phần Y dược Minh Hồng được đi vào hoạt động vào năm 1989. Với nhiều năm thành

lập, trung tâm y tế đã trở thành một địa điểm chất lượng cao về tin cậy khám chữa bệnh và tiện ích khách hàng.

Phòng khám 28B Điện Biên Phủ sở hữu một đội ngũ thiết bị máy móc y tế hiện đại và tiên tiến nhập khẩu từ những nhà nước hiện đại như máy chụp X-quang kỹ thuật số XR575 thế hệ mới, siêu âm màu 4 chiều Voluson-730, máy sử dụng ống nội soi màu Olympus (Nhật Bản) & máy chụp cộng hưởng từ SOMATOM ESSENZA. Song song, nguồn nhân lực chuyên gia & bác sĩ chuyên khoa sâu có nhiều năm kinh nghiệm, xuất sắc kiến thức & kỹ năng cao, từng công tác tại những phòng khám công lập lớn, đảm bảo uy tín và sự yên tâm cho bệnh nhân.

Phòng khám 28B Điện Biên Phủ đáp ứng một số dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng trong nhiều chuyên ngành như nội, ngoại, tai mũi cổ họng, cận lâm sàng và nội khoa. Với sự hàng ngày đột phá trong ứng dụng phương pháp mới vào quá trình chẩn đoán và chữa trị, bệnh viện nhất là kiêu hãnh về lĩnh vực nội khoa, có nguy cơ phỏng đoán & chữa trị các bệnh phức tạp như tiêu hóa ổ bụng, thận tiết niệu, thần kinh & nhiều hơn nữa.

5. Phòng khám 380 Xã Đàn

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh là một trong số các phòng khám Hà Nội chất lượng cao, đã ứng dụng một số kỹ thuật mới và hiện đại để hỗ trợ trong quá trình khám chữa bệnh. Với không gian rộng rãi, thoáng mát, sang chảnh & sạch đẹp, bệnh viện bảo đảm đem tới trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho người bị bệnh.

Hưng Thịnh Clinic cung cấp một số yêu cầu kiến thức chuyên ngành cao cấp & đem đến sự an tâm cho bệnh nhân với dịch vụ chất lượng và phong cách chuyên nghiệp. Để đạt được việc này, trung tâm y tế không ngừng có sự đầu tư về mặt hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế được nhập cảng từ một số nước lớn vượt bậc trái đất như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Quốc,...

Nguồn nhân lực y bác sĩ tại Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh là những bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực y khoa, từng làm việc tại một số trung tâm y tế lớn như Bạch Mai, Việt Đức và Xanh Pôn. Với sự phong phú kiến thức chuyên ngành, bệnh viện ngày nay đang cung ứng dịch vụ cho nhiều chuyên ngành, gồm có cơ-xương khớp, tiêu hóa, hô hấp, sản phụ khoa, bệnh da liễu, tim mạch, ngoại, tai mũi cổ họng, xét nghiệm y khoa, chẩn đoán hình ảnh và dò xét vai trò.

6. Phòng khám Quốc Tế Hà Nội

Nếu bạn đang tìm kiếm phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội chất lượng cao để khám chữa bệnh thì chẳng thể bỏ qua phòng khám Quốc Tế Hà Nội. Đây là một trong những phòng khám tư nhân tọa lạc tại quận Đống Đa cung cấp những tiện ích y tế uy tín, chất lượng và đáp ứng tiêu chí quốc tế. Với sứ mệnh đem đến sự chăm sóc toàn diện cho người mắc bệnh, trung tâm y tế dùng các giải pháp và kỹ thuật hiện đại nhất giúp bảo đảm uy tín chăm sóc y tế.

Với đội ngũ y thầy thuốc & nhân viên chuyên nghiệp, phòng khám Quốc Tế Hà Nội cam kết cung ứng mọi mong muốn y tế của người mang bệnh. Những thầy thuốc ở đây đều có trình độ cao, có thâm niên & được huấn luyện tại những trường y học hàng đầu trong & ngoài nước. Họ sẽ tận tâm chăm sóc và đưa ra những giải pháp tiết giảm cho sức khỏe cơ thể của bệnh nhân.

Phòng khám Quốc Tế Hà Nội tạo thành môi trường thoải mái & thân thiện, giúp người bệnh cảm nhận yên lòng & tự tin trong lúc phục vụ y tế. Những bệnh viện được thiết kế tân tiến & trang bị toàn bộ các nhân thể nghi để cung cấp mong ước khám và chữa trị của người có bệnh.

7. Phòng khám đa khoa Quốc Tế Cộng Đồng

Phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng là một cơ sở y tế hàng đầu, tận tâm phục vụ cộng đồng với một số tiện ích phục vụ sức khỏe cơ thể đa dạng và uy tín. Với mục đích mang đến sự an toàn & chăm sóc toàn diện cho người nhiễm bệnh, cơ sở y tế luôn đặt tác dụng của người bệnh lên hàng đầu. & đây cũng chính là một trong số những phòng khám đáng tin cậy có trong tập hợp phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội được đông đảo nhân dân tin tưởng chọn lọc.

Phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng được xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế, dùng những công cụ và kỹ thuật y tế tiên tiến. Hàng ngũ y chuyên gia và chuyên viên y tế tại đây là một số bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn cao, có thâm niên và tận tâm trong việc chăm sóc bệnh nhân. Giúp đỡ các chuyên gia trong công việc phỏng đoán và điều trị bệnh là hàng ngũ nhân viên y tế với phong thái làm việc chuyên nghiệp, chú đáo và luôn nhẹ nhàng với người nhiễm bệnh.

Cùng sự đa dạng về chuyên khoa, phòng khám Quốc Tế Cộng Đồng cung ứng các dịch vụ từ khám chữa bệnh thông thường đến phỏng đoán & chữa trị một số chứng bệnh phức tạp. Ngoài ra, phòng khám cũng đặc biệt quan tâm đến các chương trình phòng chống, giải đáp sức khỏe thể chất và một số khám sàng lọc để giúp người bệnh giữ gìn và tăng cường sức khỏe.

8. Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long

Bổ sung một phòng khám đa khoa Hà Nội được số đông khách hàng vùng sự tin cậy chọn ra chăm sóc sức khỏe là phòng khám đa khoa Hoàng Long. Với lịch sử hình thành lâu năm, trung tâm y tế đã trở thành một trong số những doanh nghiệp y tế uy tín, chất lượng, đa dạng dịch vụ khám chữa trị bệnh với giá cả phải chăng.

Điểm nổi bật đầu tiên của phòng khám Hoàng Long là hàng ngũ y bác sĩ chuyên khoa chuyên nghiệp & giàu thâm niên. Hầu hết những chuyên gia tại đây đều có trình độ cao & được tập huấn tại những trường y học vượt bậc. Nguồn nhân lực y thấy thuốc chuyên khoa chu đáo, tận tình và luôn sẵn sàng lắng nghe, tư vấn và chăm sóc chu đáo tận tình cho người bệnh. Một số câu hỏi có mối liên quan đến bệnh lý, người bị bệnh hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa để được hỏi âm ngay trong buổi khám bệnh.

Bên cạnh xây dựng hàng ngũ y thấy thuốc dày dặn kinh nghiệm, phòng khám đa khoa Hoàng Long còn tập trung đầu tư hệ thống thiết bị máy móc, trang thiết bị y tế, & hơn thế là dịch vụ khám chữa trị bệnh tin cậy. Mặt khác, cơ sở y tế cũng mang đến không gian thư giãn & tiện thể nghi cho bệnh nhân. Phòng khám được thiết kế sạch sẽ, thoáng mát & có trang bị một số một thể nghi hiện đại, tiên tiến, tạo cảm thấy thư thái & an lành cho người mắc bệnh trong khi phục vụ sức khỏe cơ thể.

9. Phòng khám đa khoa tư nhân Việt Nhật

Trong tổng hợp phòng khám Hà Nội thì chẳng thể đánh mất phòng khám Việt Nhật. Đây là một trong số ít phòng khám ngoài công lập ở khu vực miền Bắc được nhận xét cao về chuyên môn của bác sĩ chuyên khoa, y bác sỹ & chất lượng tiện ích.

Phòng khám đa khoa tư nhân Việt Nhật là trang bị một số kỹ thuật y tế tân tiến & hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Sự đầu tư này đóng góp rất lớn trong việc gia tăng chính chuẩn khác khi phỏng đoán bệnh và chữa trị hữu hiệu cho một số chứng bệnh từ đơn giản đến phức tạp.

Hiện giờ, phòng khám Việt Nhật cung cấp một loạt những tiện ích y tế phong phú và mọi mặt, từ nội khoa, nhi khoa, sản khoa cho đến những chuyên khoa khác như bệnh ngoài da, tiêu hóa, tim mạch, phẫu thuật chỉnh hình và nhiều thêm vào đó. Nhưng mà, giá thành khám chữa trị bệnh luôn được

nhân viên bệnh viện cụ thể chi tiết minh bạch với người mang bệnh trước khi tiến hành chữa trị, gồm những cả một số khoản phát sinh.

10. Phòng khám đa khoa SBB

Phòng khám đa khoa SBB được đi vào hoạt động với mục đích cung ứng dịch vụ y tế uy tín, chất lượng & tiêu chuẩn quốc tế. Trải qua nhiều năm vận động, bệnh viện đã giúp rất nhiều phục hồi sức khỏe chỉ với quy trình liên tiếp. Cũng do đó việc đó là tổ chức đã trở thành một trong các phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội uy tín, chất lượng.

Phòng khám đa khoa tư nhân SBB đã nhận rất nhiều phản hồi từ phía khách hàng & người bệnh về tay nghề của bác sĩ, thái độ của nhân viên y tế, nhất là là sự đa dạng về dịch vụ khám chữa trị bệnh. Hiện nay, trung tâm y tế đáp ứng phong phú dịch vụ khám chữa bệnh từ khám chuyên khoa đến các khái quát, trong số đó gồm có cả thăm khám sức khỏe cho doanh nghiệp.

Bằng sự chu đáo tận tình và chu đáo, phòng khám đa khoa tư nhân SBB hứa hẹn chuyển thành một trong số các phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội được cả nhân dân bản địa & ngoại quốc biết đến cùng với tín nhiệm đăng kí hẹn khám.

Nội dung đã tập hợp 10 phòng khám đa khoa Hà Nội được hầu như bệnh nhân lựa chọn & tin tưởng gửi gắm sức khỏe. Đây đều là một vài cơ sở y tế chất lượng cao, bạn có thể chọn ra cơ sở y tế hợp lý với vị trí địa lý hoặc mong ước cá nhân. Chưa kể đến, đăng ký hẹn khám trên Doctor có sẵn để rút ngắn thời điểm xếp hàng lâu.